

KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2025)

Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá

Sáng 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương do Chính phủ tổ chức.

→ 2



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

ẢNH: VGP/NHẬT BẮC

Đảm bảo an toàn thực phẩm



Lực lượng quản lý thị trường tỉnh kiểm tra hàng hóa tại chợ Quảng Ngãi.

ẢNH: THANH PHONG

Trang 5

Ngành hải quan:

Nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ



→ 3

 Sự kiện & Bình luận

Một đội ngũ - một mục tiêu

PHẠM DANH

→ 5



Triển khai công tác Nội chính Đảng năm 2025

Chiều 8/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Kim Sơn đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng; Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ban Nội chính Trung ương) Đoàn Hồng Ngọc.



Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Kim Sơn chủ trì hội nghị.

Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham

nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại phức tạp về an ninh trật tự; tiếp nhận 100% tố giác,

tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; điều tra, khám phá đạt 89,45% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; thực hiện 256 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã chuyển cơ quan điều

tra xem xét 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm và nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác. Các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 4.744 lượt/5.120 người; tiếp nhận, xử lý hơn 10 nghìn đơn thư của công dân...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến nhân sự để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng... Chủ động nắm tình hình từ xa, từ cơ sở để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phát sinh không để bị động, bất ngờ. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực để phát sinh tham nhũng, tiêu cực; những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội...

Tin, ảnh: B.SON

Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá

(Tiếp theo trang 1)

Cùng dự tại điểm cầu chính Trụ sở Chính phủ có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Vững vàng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh và phát triển

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận, chúc mừng, biểu dương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài về những nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2024, tạo nền tảng, động lực mới, khí thế mới, tâm thế mới cho việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, tạo đà cho mục tiêu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước.

Cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo của Chính phủ và ý kiến phát biểu của các đại biểu về dự báo tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải

pháp trọng tâm trên các lĩnh vực; Tổng Bí thư đề nghị cần chủ động ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt trong bối cảnh dự báo tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục phức tạp, khó đoán định; khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ.

Tổng Bí thư lưu ý, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 - năm tăng tốc, bứt phá, về đích, đồng thời là năm tập trung tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cũng có, chuẩn bị tốt các yếu tố nền tảng để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Tổng Bí thư đề nghị cần thống nhất nhận thức và hành động về sự cấp bách phải tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới về kinh tế; cần phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế để chúng ta vững vàng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh và phát triển. Ưu tiên hàng đầu là tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả". Điều này không chỉ là cắt giảm mà còn đòi hỏi cải cách sâu rộng quản trị Nhà nước, minh bạch hóa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong hành chính, kinh tế, tài chính - ngân sách, quản lý tài nguyên.

Tổng Bí thư chỉ rõ, cần bỏ và ý kiến phát biểu của các đại biểu về dự báo tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải

phân bổ ngân sách theo kết quả đầu ra, chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", tạo không gian mới và động lực phát triển. Thực hiện cải cách mạnh mẽ hệ thống tài chính, ngân hàng, tiền tệ. Hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, đồng bộ, công bằng, nhanh chóng khắc phục những chồng chéo, bất cập trong hệ thống hiện hành, tạo nền tảng pháp lý ổn định, dễ tuân thủ.

Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025, coi trọng chất lượng tăng trưởng và phân đầu tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, Tổng Bí thư yêu cầu, cần phải thực hiện các giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Trong đó, cần đẩy mạnh đột phá về thể chế, để cao nguyên tắc thị trường trong huy động và phân bổ nguồn lực, đồng thời loại bỏ cơ chế "xin - cho" và tự duy báo cấp.

Tổng Bí thư nêu rõ, cần phát huy sức mạnh từ nhân dân và mọi thành phần kinh tế bằng cách xây dựng một nền hành chính hiệu quả, năng động, môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và làm giàu. Nhà nước phải bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh. Chuyển đổi số quốc gia cần được đẩy mạnh, phát triển kinh tế số và tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Ưu tiên giải quyết các nguồn lực bị lãng phí, như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, đất công không sử dụng, tài sản tranh chấp và các vụ án kéo dài. Thực hiện chính sách "khoán tăng trưởng" cả về số lượng và chất lượng cho các địa phương đi kèm với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm tạo sự năng động, sáng tạo để các địa phương tự tìm cơ chế, chính

sách và giải pháp nhằm đạt mức tăng trưởng hai con số, đồng góp cho tăng trưởng kinh tế cả nước...

Nỗ lực vượt bậc

Tại hội nghị, sau khi các đại biểu thảo luận đánh giá tình hình, kết quả năm 2024, các nhiệm vụ, giải pháp năm 2025 và nghe Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu đáp từ, kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh, làm rõ và khái quát một số nội dung chủ yếu, Thủ tướng đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rất tích cực, đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 12/15 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra.

Nêu một số kết quả nổi bật, Thủ tướng cho biết kết quả tăng trưởng GDP đã giúp nâng quy mô và xếp hạng GDP của Việt Nam, tăng thu nhập bình quân đầu người và tăng năng suất lao động. Thu chi ngân sách đạt cao, vượt thu 337 nghìn tỷ đồng trong khi giảm thuế, phí, lệ phí gần 200 nghìn tỷ đồng. Đầu năm tiết kiệm 10% chi phí thường xuyên cho các công trình trọng điểm; giữa năm tiết kiệm 5% (khoảng 6.000 tỷ đồng) để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân. Các cân đối lớn khác được bảo đảm và có thặng dư cao.

Một điểm nổi bật khác là chỉ số hạnh phúc tăng 11 bậc, xếp thứ 54/143 quốc gia, vùng lãnh thổ (theo Liên hợp quốc đánh giá). Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là làm sao để nhân dân được hạnh phúc, ấm no.

Những kết quả này là minh chứng cho nỗ lực vượt bậc của chúng ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin, hy vọng để đạt được kết quả cao hơn, tăng cường tinh tự

chủ trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2025 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, chúng ta phải rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả 5 năm để phát huy, làm tốt hơn với những chỉ tiêu đã đạt và vượt; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt về phân đầu đạt mức cao nhất kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Cùng với đó, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm đi vào hoạt động bình thường, thông suốt, hiệu quả; tổ chức tốt các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước (kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập nước); tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt phương châm: "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá", thực hiện đúng quan điểm "Đảng lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi" thì chỉ bản làm, không bản lùi, làm việc nào ra việc đấy, làm việc nào dứt việc đó".

Hội nghị cơ bản thống nhất những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp theo báo cáo, các bộ, ngành và ý kiến của các đại biểu dự hội. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nghiêm túc tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, đặc biệt là định hướng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để sớm hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết 01 và 02 để tập trung thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2025...

HOÀNG ANH (tổng hợp)

Ngành hải quan: Nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Năm 2024, Cục Hải quan tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN); tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và người dân. Nhờ đó đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu dự toán.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất Trần Anh Quân cho biết, trong năm 2024, Chi cục đã chủ động, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm đã đề ra. Đối mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh trên địa bàn quản lý. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; kiểm tra sau thông quan, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chi cục cũng niêm yết, công khai các TTHC trong lĩnh vực hải quan tại trụ sở; thực hiện quy trình nghiệp vụ hải quan, tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề nghiệp vụ. Qua đó, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc cho DN có hoạt động XNK trên địa bàn. Trong năm 2024, hàng hóa XNK qua cảng đạt hơn 25,1 triệu tấn, trị giá gần 6 tỷ USD.

Phó Cục trưởng Cục Hải



Cán bộ Cục Hải quan tỉnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp.

ANH: THANH NHỊ

quan tỉnh Huỳnh Văn Cường cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất góp phần rất lớn trong thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách của ngành hải quan. Cũng theo ông Cường, năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định, hoạt động XNK có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiến hành bảo dưỡng định kỳ lần thứ 5 đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu NSNN tại đơn vị. Trước tình hình đó, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp thu NSNN theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo, quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số" góp phần

xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại. Thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại giữa hải quan - DN nhằm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách pháp luật về hải quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Các chi cục hải quan tiếp tục theo dõi, thực hiện đúng các quy định về giám sát hải quan đối với 5 địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình, nơi sản xuất; 3 đại lý làm thủ tục hải quan được công nhận thuộc địa bàn quản lý; 7/7 DN khai thác cảng và 20/20 DN chế xuất đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát TTHC, hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK.

giá gần 8,5 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến ngày 10/12/2024, Cục Hải quan tỉnh đã thu NSNN đạt hơn 11,5 nghìn tỷ đồng, đạt 148% chỉ tiêu pháp lệnh về giao dự toán thu NSNN trên địa bàn và chỉ ngân sách địa phương năm 2024, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2023.

Dự báo năm 2025 kinh tế nước ta tiếp tục đổi mới với những thách thức mới. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Hải quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK.

TRƯỜNG AN

Bố trí kinh phí để triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 59/UBND-KTTH chỉ đạo về sử dụng kinh phí từ nguồn tiết kiệm chi 5% chi thường xuyên năm 2024 để triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung về việc sử dụng kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 14443/BTC-NSNN ngày 28/12/2024 và các văn bản có liên quan.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi việc tổ chức thực hiện của các địa phương; kịp thời rà soát, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, thực hiện việc sử dụng kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng quy định.

H.A

Đưa hàng Tết lên vùng cao

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hiện các tiểu thương bán lẻ, bán buôn ở vùng cao Quảng Ngãi đã bắt đầu tăng cường đưa hàng hóa lên địa bàn để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ Tết của người dân.

Những ngày này, từ tờ mờ sáng, dọc Quốc lộ 24B đoạn từ TP.Quảng Ngãi đi huyện miền núi Sơn Hà, Sơn Tây, những chuyến xe chở hàng hóa từ miền xuôi lên vùng cao nhiều hơn so với ngày thường. Hàng hóa chủ yếu là gà, vịt, đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn, gạo nếp, đồ trang trí ngày Tết như lồng đèn, hoa giấy. Anh Nguyễn Văn Bình, quê ở xã Tịnh Giang, buôn bán hàng tạp hóa ở huyện miền núi Sơn Tây hơn 15 năm cho biết, năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu vào tháng Chạp là mình tăng cường đưa hàng Tết lên phục vụ người dân. Năm nay, thu nhập của nhiều người dân Sơn Tây khá hơn những năm trước



Quầy hàng của chị Nguyễn Hồng Thái tại chợ Sơn Tây.

ANH: T.N

nhờ giá cao tăng, kéo theo nhu cầu mua sắm Tết cũng tăng hơn. Hiện các mặt hàng tôi bán ra tăng khoảng 5% so với giá nhập vào. Riêng giá gà, vịt sống do gia đình nhập số lượng lớn từ trang trại chăn nuôi nên giá bán hiện tại vẫn giữ ở mức khoảng 90 - 120

nghìn đồng/kg tùy loại. Tại chợ trung tâm huyện Sơn Tây, hàng hóa phục vụ Tết đã bày bán khá nhiều, đa dạng chủng loại, nhiều nhất là bánh kẹo, quần áo, giày dép, đồ trang trí ngày Tết. Chị Nguyễn Hồng Thái, tiểu thương chợ Sơn Tây cho biết,

nhu cầu mua sắm Tết của người dân vùng cao Sơn Tây đã bắt đầu tăng lên. Mặt hàng được người dân chọn mua nhiều nhất là quần áo, giày dép. Năm nay, hàng hóa nhập về dồi dào, giá bán tăng nhẹ so với ngày thường, chợ mở cửa cả ngày để phục vụ nên việc mua sắm của người dân rất thuận lợi. Đặc biệt là nhiều quầy sạp, cửa hàng bán hàng Tết đã tổ chức dịch vụ đưa hàng đến tận khu dân cư xa xôi theo đơn đặt hàng của đồng bào dân tộc Ca Dong với số lượng lớn. Tại khu vực trung tâm các xã của huyện Sơn Tây, các cửa hàng tạp hóa cũng đã nhập hàng khá nhiều, nhằm đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng, thuận tiện nhu cầu tiêu dùng tại chỗ của người dân trong dịp Tết sắp đến.

Ở vùng cao Ba Tơ, những ngày này, hàng hóa từ đồng bằng theo các chuyến xe tải nhỏ, xe máy lên tận các khu dân cư xa xôi khá nhiều. Tại thôn Làng Tót, xã Ba Lê, nhờ

đường giao thông đã thuận lợi nên hàng hóa Tết được chở đến tận làng để phục vụ. Vì mua bán lâu năm với dân làng, nên các tiểu thương đã trao đổi về nhu cầu của từng hộ dân trong dịp Tết để nhập và đưa hàng đến tận gia đình. Giá bán tăng hơn 5 - 10% so với giá bán ở các chợ, siêu thị trung tâm TP.Quảng Ngãi. Dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, nhiều người dân ở Ba Tơ được quan tâm tặng suất quà Tết từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nên nhu cầu mua sắm một số mặt hàng thiết yếu không tăng.

Hiện tại, chính quyền các huyện vùng cao như Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Ba Tơ và Minh Long đang tổ chức ra quân kiểm tra tình hình kinh doanh hàng hóa Tết; tổ chức cho các tiểu thương ký cam kết không tăng giá đột biến, gây khó khăn cho người dân vùng cao trong mua sắm, vui xuân, đón Tết.

THANH NHỊ



Tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức tư tưởng chính trị và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội XIV của Đảng, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội XIV của Đảng.

Bám sát Kế hoạch số 287-KH/TU ngày 28/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động thi đua cao điểm trong toàn Đảng bộ tỉnh, lập thành tích chào mừng 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi; đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031... Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tuyên truyền 3 chủ đề lớn gồm: "Niềm tin mới, khí thế mới", "Cơ sở, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế đất nước sau 40 năm đổi mới" và "Thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới".

Niềm tin mới, khí thế mới

Tuyên truyền thành tựu, dấu ấn nổi bật của đất nước trên các lĩnh vực; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, tự tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Lan tỏa những quan điểm, tư tưởng, định hướng lớn được thể hiện qua các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, thể hiện tư tưởng, tầm nhìn



Việt Nam là biểu tượng của hòa bình, ổn định, hiếu khách. Trong ảnh: Một góc TP. Quảng Ngãi hôm nay.

chiến lược gắn với hành động thực tế, được cán bộ, đảng viên, dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao, kỳ vọng vào sự vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới. Nếu cao quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành: Quyết tâm, quyết làm, có các giải pháp quyết liệt, dứt điểm, tăng tốc, bút phá để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, 2025, đạt cho được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, tự hào trước sự phát triển toàn diện của đất nước, khích lệ tinh thần đoàn kết, niềm tin, sự lạc quan của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về tương lai tươi sáng của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền đầy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2025, đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tạo động lực

mới, khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Thành tựu sau 40 năm đổi mới

Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên lọt vào top 40 nền kinh tế hàng đầu, có quy mô thương mại trong top 20 quốc gia trên thế giới. Từ một đất nước bị bao vây cô lập, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước, trong đó có tất cả các thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, các nước lớn và thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Việt Nam được Liên hợp quốc và Ban bè quốc tế xem như một điểm sáng về xóa đói giảm nghèo; Việt Nam đã vươn lên trở thành Việt Nam tương đối hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách quốc tế...

Cùng với đó, phân tích sâu sắc những nhân tố làm nền

những thành tựu có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, gồm: Tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt về độc lập, tự do, hạnh phúc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu, luôn trung thành tuyệt đối với lợi ích của dân tộc, của nhân dân, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác", đã chèo lái con thuyền cách mạng, đưa đất nước Việt Nam vượt qua mọi thách thức, lập nên nhiều kỳ tích.

Ngoài ra, phân tích, nêu bật những thành tựu lý luận của Đảng ta trong 40 năm đổi mới đất nước: Xác định, bổ sung, định hình ngày càng rõ hơn nội dung các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trên cơ sở nhận thức đúng đắn về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện cụ thể của Việt Nam... Nhất là để cao vai trò của văn hóa với tư cách là sức mạnh nội sinh, xung lực quan

trọng của quá trình phát triển đất nước; tập trung xác lập mục tiêu, hệ giá trị nhân văn của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới; lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố, phát triển; phát triển lý luận về vai trò, sứ mệnh của Đảng, đặc biệt là về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới

Làm rõ nội hàm của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khẳng định đây là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, cho tiến bộ, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng.

Phân tích những thành tựu vĩ đại và kinh nghiệm lịch sử của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thấy trách nhiệm, vai trò, sứ mệnh lịch sử to lớn của Đảng với sự phát triển của đất nước, dân tộc trong giai đoạn mới. Khẳng định tăng cường đoàn kết trong Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, phát huy thành tựu vĩ đại đạt được qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới là điều kiện đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bút phá và cất cánh...

THANH THUẬN

Trồng tuyến đường hoa chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

Sáng 8/1, Hội LHPN huyện Nghĩa Hành tổ chức lễ phát động ra quân trồng "Tuyến đường hoa, cây xanh" chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Từ sáng sớm, hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ ở 12 cơ sở hội trên địa bàn huyện đã có mặt tại thôn Tân Lập, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành),

mỗi người một việc như đào hố, lựa chọn cắt tỉa các loại hoa phù hợp để trồng. Các loại hoa được ưu tiên chọn trồng là hoa móng tay, hoa dâm bụt, hoa huyết dụ, cây lá màu và 70 cây hoa ban...

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ

2025 - 2030; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia bảo vệ môi trường, từng bước đưa các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở.

Tin, ảnh: NGỌC ĐIỀU



Phụ nữ huyện Nghĩa Hành trồng hoa chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Đảm bảo an toàn thực phẩm

Việc một số đối tượng sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất giả đồ nổi riêng, vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nói chung làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường.

Nhiều lo ngại

Những ngày cuối năm 2024, liên tiếp nhiều cơ sở sản xuất giả đồ trong và ngoài tỉnh bị lực lượng chức năng phát hiện có sử dụng hóa chất, chủ yếu là chất 6-Benzylaminopurine vốn không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Tại TP.Quảng Ngãi, ngày 30/12/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an TP.Quảng Ngãi) đã kiểm tra, phát hiện có cơ sở sản xuất giả đồ do bà Đ.T.T, ở phường Nghĩa Chánh, làm chủ có sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine. Trước đó, Công an TP.Quảng Ngãi cũng khởi tố 2 vụ án, đối với 2 bị can có sử dụng hóa chất trong sản xuất giả đồ. Tình trạng vi phạm quy định pháp luật về ATTP trong sản xuất giả đồ khiến người tiêu dùng lo ngại, dẫn đến việc tiêu thụ mặt hàng này giảm mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thy Hiền, tiểu thương bán giả đồ tại chợ Quảng Ngãi cho hay, dù giá đồ tội nhập tại cơ sở sản xuất được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, nhưng người tiêu dùng vẫn e ngại, nhất là chủ các quán ăn đã giảm hoặc tạm ngừng nhập hàng, dẫn đến sức mua giảm mạnh.

Không chỉ giá đồ, mà nhiều mặt hàng thực phẩm có thời gian sử dụng ngắn, nhất là nhóm hàng thực vụ như chả tiêu dùng cuối năm và tết



Lực lượng quản lý thị trường tỉnh kiểm tra hàng hóa tại chợ Quảng Ngãi.



Sản xuất nem tại Công ty TNHH Một thành viên Chế biến thực phẩm Tân Lập (Bình Sơn).

Nguyên đán Ất Tỵ 2025, như: Bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, trái cây, chả; thịt gia súc, gia cầm... cũng tiềm ẩn nguy cơ mất ATTP, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Theo đánh giá của Chi cục Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng và thị trường nông

sản (Sở NN&PTNT), với những cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý của ngành sẽ tăng cường việc kiểm tra, cũng như lấy mẫu giám sát và hậu kiểm ATTP nông, thủy sản. Năm 2024, chi cục đã lấy 115 mẫu thực phẩm nói chung, nông, thủy sản nói riêng đa dạng và

phong phú, nên rất khó kiểm soát, dẫn đến tình trạng hàng hóa kém chất lượng bị nhà cung cấp cố tình trà trộn, đưa vào phân phối ra thị trường.

Tăng cường giám sát

Hiện Sở NN&PTNT đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội xuân 2025. Theo ông Ngô Văn Hùng, chi cục sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung kiểm tra quy trình sản xuất tại các cơ sở do Sở NN&PTNT quản lý; đồng thời lấy mẫu giám tra, giám sát và hậu kiểm ATTP các mặt hàng nông, thủy sản tại các đầu mối sản xuất, chợ, cơ sở giết mổ... để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trần Xuân Thương thông tin, song song với tuyên truyền người tiêu dùng không mua những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, lực lượng quản lý thị trường tỉnh cũng tăng cường kiểm tra các thủ tục có liên quan đến chất lượng hàng hóa và chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, sự cần trọng của người tiêu dùng, thì các nhà phân phối cần tăng cường pháp pháp kiểm soát chất lượng hàng hóa ngay tại nguồn. Về lâu dài, cơ quan chức năng cần siết chặt điều kiện cấp phép đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn với ban hành quy chuẩn ATTP đối với từng loại sản phẩm khi đưa ra thị trường.

THANH PHONG

Một đội ngũ - một mục tiêu

Với tinh thần "Một đội ngũ - một mục tiêu", năm 2024, Đảng ủy Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công ty nỗ lực cao nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh; để cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản trị biến động, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống trong quá trình vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, cũng như bảo dưỡng tổng thể lần 5 nhà máy.

Đánh giá lại những kết quả đạt được toàn diện của BSR năm 2024 cho thấy vai trò, đóng góp quan trọng của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ BSR. Đảng ủy BSR đã tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo xây

dựng các kế hoạch triển khai theo từng chuyên đề cụ thể đến các chi/đảng bộ trực thuộc. Công ty chủ động thực hiện quyết liệt các giải pháp ứng phó với diễn biến thị trường nhằm giảm thiểu tổn thất, cũng như nắm bắt cơ hội khi thị trường có dấu hiệu tích cực. Đồng thời, chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh đảm bảo khai thác hiệu lực, hiệu quả các nguồn lực. Nhờ đó, BSR hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BSR lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Năm 2024, NMLD Dung Quất luôn được vận hành an toàn, ổn định và liên tục ở công

suất tối ưu. BSR đã chinh phục giới hạn vận hành mới với việc nghiên cứu và chạy thử công suất các phản ứng CDU lên 118%, RFCC 110%, KTU 140%. Công ty cũng ghi nhận đạt 49,3 triệu ghi công an toàn; lần đầu chỉ số EII (cường độ tiêu thụ năng lượng) đạt dưới 100% (đạt 99,7%); OA (mức độ sẵn sàng hoạt động của thiết bị trong nhà máy) đạt 96,2%; hao hụt dầu thô 0,14%. Bên cạnh đó, BSR đẩy mạnh nghiên cứu và sẵn sàng sản xuất thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và nghiên cứu, chế biến thử 2 loại dầu mới Bunga Orkid và Murban. Công ty cũng ghi nhận 649 ý tưởng, 584 cải tiến được áp dụng. Ngoài ra, công tác bảo dưỡng

tổng thể NMLD Dung Quất lần 5 được đảm bảo chất lượng, tiến độ và chi phí. Đồng thời, tiết giảm 238,2 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh (106,7% kế hoạch); tiết giảm 190 tỷ đồng chi phí đầu tư, mua sắm tài sản cố định...

Năm 2025, Đảng ủy BSR xây dựng 20 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng công tác sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng nhằm đưa Đảng bộ BSR vượt qua thách thức, gặt hái thành công tiếp theo. Mục tiêu kế hoạch sản lượng BSR đặt ra là 6,69 triệu tấn sản phẩm; doanh thu 114,5 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 13 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế khoảng 746 tỷ đồng. Riêng dự án Năng cấp,

mở rộng NMLD Dung Quất sẽ hoàn thành công tác thiết kế cơ sở/kỹ thuật, tổng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu EPC...

Những thành tựu BSR đạt được trong năm 2024 minh chứng cho nỗ lực rất lớn, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động BSR, trong đó có vai trò rất lớn của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy BSR. Tin rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới không ngừng và sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng sự hỗ trợ tích cực của tỉnh, BSR sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi và đất nước. □

Mưu sinh ngày cận Tết

Công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, nhiều lao động tự do đang mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau trong thời tiết lạnh giá, để mong có tiền trang trải dịp Tết sắp đến.

Thời tiết Quảng Ngãi những ngày cuối năm trời quang đãng hơn sau đợt mưa lạnh, nhưng cái rét vẫn thấm đẫm trên từng nẻo đường. Ngày cũng như đêm, trên khắp con phố hay hẻm nhỏ, những người lao động tự do vẫn đang tất bật mưu sinh khi Tết đã cận kề.

Ngày bình thường, chị Tạ Thị Thuýn, ở thôn Điện Chánh, xã Nghĩa Điện (Tư Nghĩa), chỉ bán vé số ở quanh khu vực mình sinh sống. Những những tháng cuối năm, sáng nào chị cũng vào trung tâm TP. Quảng Ngãi để bán. Từ khi sinh ra chị Thuýn đã mắc bệnh, cơ thể không phát triển như người bình thường. "Sức khỏe kém nên tôi cũng không làm được việc nặng, chỉ đi bán vé số. Ra đây bán có thu nhập khá hơn, mong đến Tết sẽ tích góp được chút tiền gửi bà mẹ lo Tết", kéo chiếc áo khoác mỏng manh tìm chút hơi ấm, chị Thuýn chia sẻ.

Sáng sớm, chị Thuýn nhận vé số ở đại lý, rồi nhờ người chở đến khu vực vườn hoa mini trước Bưu điện tỉnh, sau đó chị đi bán ở các quán cà phê. Đến trưa, khi đôi chân đã mỏi, chị bắc chiếc ghế nhỏ gần trụ đèn giao thông ở góc ngã tư đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng, chờ đến tối mới những người dừng xe mua vé số.

Chợ đầu mối nông sản TP. Quảng Ngãi là chợ đầu mối rau quả, thực phẩm lớn nhất tỉnh. Những ngày cuối năm, không khí ở chợ trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt hơn thường lệ. Nơi đây cũng tập trung nhiều lao động tự do, đa phần làm công việc bốc vác, chở hàng thuê. Chỉ những chiếc xe hàng dừng ở khu vực cổng chợ



Chị Tạ Thị Thuýn ngồi chờ khách mua vé số.

cũng là lúc những người bốc vác chạy xô đến để tìm việc. Ai cũng mong nhận được "mối" đẩy hàng để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và có một cái Tết no đủ hơn. Khuôn mặt sạm nắng, đôi tay ửng đỏ vì cái lạnh, bà Nguyễn Thị Quỳnh, ở phường Nghĩa Chánh (TP. Quảng Ngãi), đang cặm cụi bốc dỡ rau, củ, quả trên xe tải xe xuống nhập cho các hộ tiểu thương trong chợ. Những ngày gần Tết, hàng hóa về nhiều nên bà làm không hết việc. Bà Quỳnh cho biết, ngày 15, mùng 1 âm lịch hoặc dịp cuối năm hàng hóa, trái cây về số lượng lớn, cần người khuôn vác nhiều hơn nên thu nhập có thể tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. "Thời tiết này bốc dỡ rau, củ, đẩy hàng cực lắm, gió lạnh làm chân tay tê cứng hết. Nhưng ai cũng phải cố gắng đẩy thêm vài chuyến hàng để lo Tết được đủ đầy", bà Quỳnh vừa nhanh nhẹn đẩy xe hàng vừa bảo.

Tết đến, dù có bận công việc đến mấy thì bất cứ ai cũng đều mong muốn trở về với gia đình của mình. Cả nhà quây quần với nhau bên mâm cơm cuối năm. Vì vậy, nhiều người lao động nghèo nỗ lực làm việc bởi những đứa trẻ ở nhà đang mong

ba mẹ đem Tết về, có khi đơn giản chỉ là vài gói kẹo, một chiếc áo mới để mặc trong dịp Tết. Vợ chồng anh Thạch Phi, quê ở Phú Yên ra Quảng Ngãi thuê nhà trọ rồi làm đủ nghề từ thợ hồ đến bốc vác, buôn bán hàng rong... "Giờ này, ông bà và 2 đứa con ở quê cũng mong làm rồi, nhưng năm nay buôn bán ế ẩm quá nên vợ chồng ráng ở lại đến 28 tháng Chạp mới đi xe máy về Phú Yên. Ông bà già yếu hay đau ốm, còn các cháu ngày càng lớn nên phải lo nhiều thứ. Vì vậy, vợ chồng tôi quyết định tranh thủ mấy ngày cận Tết này kiếm thêm tiền để gửi về quê lo sắm sửa, rồi qua Tết có tiền lo cho con học hành nữa", anh Phi nói.

Trong câu chuyện kể của mỗi người, qua ánh mắt và nụ cười của họ luôn chất chứa nỗi lo về cuộc sống của gia đình và chính mình. Với những người làm nghề tự do, dù vất vả, mệt nhọc họ vẫn phải chấp nhận gồng mình trước mưa thắm, gió bắc để kiếm đồng rạ, đồng vào, trang trải cuộc sống còn nhiều khó khăn khi Tết đến, Xuân về, và xa hơn là đảm bảo cuộc sống ấm no cho gia đình.

Bài, ảnh: **V. YẾN**

Văn bản mới:

Sửa đổi, bổ sung quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 1/1/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật BHYT, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023.

Nghị định số 02/2025 sửa đổi, bổ sung quy định về mức hưởng BHYT đối với các trường hợp quy định tại Điều 22 của Luật BHYT. Cụ thể: Các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17 và 20, Điều 3 Nghị định này được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 của Luật BHYT. Các đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 và không áp dụng tỷ lệ thanh toán theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 21 của Luật BHYT. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở; 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 2, các khoản 12, 18 và 19, Điều 3 và các khoản 1, 2 và 5, Điều 4 của Nghị định này. Lộ trình thực hiện và tỷ lệ mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản theo quy định tại Điểm e và Điểm h, Khoản 4, Điều 22. Trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 5 Điều này được tính để xác định số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 22 của Luật BHYT...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

H.S (tổng hợp)

Tư vấn bảo hiểm:

Bà Trịnh Thị Hiền hỏi: Tôi muốn tra cứu mã số BHXH bằng chứng minh nhân dân thì làm thế nào?

Trả lời: Để tra cứu mã số BHXH bằng chứng minh nhân dân, bà thực hiện theo cách sau:

- Bước 1: Truy cập trang web <https://baohiemxahoi.gov.vn/>;
- Bước 2: Tại danh mục "Tra cứu trực tuyến";
- Bước 3: Chọn "Tra cứu mã số BHXH";
- Bước 4: Nhập thông tin để tra cứu mã số BHXH.

Khi nhập thông tin cần lưu ý:

- Nhập tỉnh/thành phố của người cần tra cứu mã số BHXH;
- Phải nhập ít nhất 1 trong các thông tin (Số CMND, ngày sinh, mã số BHXH) để tra cứu thông tin;
- Họ và tên của người cần tra cứu mã số BHXH.

Sau khi bạn nhập đủ thông tin, tích chọn "Tôi không phải là người máy" rồi ấn "Tra cứu" màn hình sẽ hiển thị kết quả tra cứu.

Theo BHXH Việt Nam

Thi tuyển vào lớp 10 gồm 3 môn thi, bài thi

Bộ GD&ĐT đã ban hành mới Quy chế tuyển sinh THCS và THPT. Quy chế ban hành kèm Thông tư số 30/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2024.

Thông tư được xây dựng nhằm bảo đảm cụ thể hóa quy định của Luật Giáo dục 2019, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương trong công tác quản lý, tổ chức tuyển sinh THCS và THPT. Đồng thời, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Chương trình Giáo dục thường xuyên THCS, THPT hiện hành và các quy định về thi, kiểm tra đánh giá có liên quan.

Theo thông tư, có 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương.

Khiến với thi tuyển, 3 môn thi, bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn và 1 môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở GD&ĐT lựa chọn. Môn thi thứ 3 được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, bảo đảm không chọn cùng một môn thi thứ 3 quá 3 năm liên tiếp.

Đối với các trường THPT thuộc Bộ GD&ĐT, đại học, trường đại học, viện nghiên cứu có tổ chức thi tuyển riêng, thì môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp của một số môn học còn lại do Bộ GD&ĐT, đại học, trường đại học, viện nghiên cứu



Học sinh lớp 9D3, Trường THCS Chánh Lộ (TP. Quảng Ngãi) trong giờ học.

Ảnh: T.L

trực tiếp quản lý lựa chọn.

Môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp của một số môn học được công bố sau khi kết thúc học kì I, nhưng không muộn hơn ngày 31/3 hằng năm.

Về thời gian làm bài thi, môn Ngữ văn 120 phút; môn Toán 90 phút hoặc 120 phút; môn thi thứ ba 60 phút hoặc 90 phút; bài thi tổ hợp 90 phút hoặc 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông THCS, chủ yếu là lớp 9.

Thông tư mới bổ sung quy định về tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 gồm những quy định chung về ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi. Trong đó giao quyền cho Sở GD&ĐT quy định cụ thể

việc ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi phù hợp với điều kiện thực tế. Các trường THPT thuộc Bộ GD&ĐT, đại học, trường đại học, viện nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đại học, trường đại học, viện nghiên cứu hoặc thực hiện theo quy định của Sở GD&ĐT nội trường đặt trụ sở.

Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 được tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. So với chương trình cũ, nhiều môn được dạy tích hợp như Lịch sử - Địa lý và Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Vì vậy, định hướng để nội dung và số lượng môn thi được phụ huynh và thí sinh quan tâm.

PV

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Những năm qua, hội nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin các cấp đã tích cực chăm lo, giúp đỡ các gia đình nạn nhân CĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cấp hội cùng chính quyền địa phương, đoàn thể và nhà hảo tâm tiếp tục chung tay tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp đỡ nạn nhân CĐDC đón Tết đầm ấm, an vui.



Các nhà hảo tâm tặng kinh phí hỗ trợ mua bò giống cho bà Bùi Thị Trước, ở thôn 6, xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi).

Năm 2024, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh phối hợp với Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, bác sĩ Phan Thị Phi Phi và các nhà hảo tâm ở TP.Hà Nội tặng kinh phí gần 100 triệu đồng để mua 8 con bò giống hỗ trợ gia đình nạn nhân CĐDC ở các xã: phường: Nghĩa Dũng, Nghĩa Phú (nay là An Phú), Tịnh Ấn Đông (TP.Quảng Ngãi); Phố An, Phố Hòa (TX.Đức Phổ). Bà Bùi Thị Trước, ở thôn 6, xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) xúc động cho biết, gia đình tôi có 3 người đều nhiễm CĐDC. Được Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua bò giống, tôi rất mừng vì ước mơ của gia đình đã thành hiện thực. Gia đình tôi sẽ chăm sóc, chăn nuôi tốt để bò sinh sản, có nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Hơn 10 năm qua, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, bác sĩ Phan

Thị Phi Phi đã dùng lương hưu của mình và vận động nhiều cá nhân trao 45 con bò giống, 11 con trâu giống sinh sản, 149 suất học bổng, 3 suất trợ cấp khó khăn, với tổng trị giá trên 922 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, nhiều gia đình có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Những ngày giáp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cấp hội nạn nhân CĐDC/dioxin trong tỉnh cùng chung tay với chính quyền địa phương, hội đoàn thể và các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động giúp nạn nhân CĐDC đón Tết

đầm ấm, an vui. Ông Nguyễn Văn Chí, ở tổ 4, phường Quảng Phú (TP.Quảng Phú) chia sẻ, cháu tôi là nạn nhân CĐDC thế hệ thứ 3. Hằng năm, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, gia đình tôi luôn được các cấp, ngành quan tâm tặng quà Tết. Đây là nguồn động viên rất lớn để gia đình chăm lo thật tốt cho cháu.

Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân CĐDC Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa) đang chăm sóc, phục hồi chức năng cho 15 nạn nhân CĐDC. Sau thời gian tạm dừng hoạt động vì thiếu kinh phí, nhờ sự quan tâm của chính quyền, cơ quan chức năng, trung tâm

đã hoạt động ổn định trở lại. Những ngày này, đơn vị tiếp nhận nhiều suất quà Tết từ các tổ chức, cá nhân. Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân CĐDC Nghĩa Thắng Lê Văn Tiến cho biết, những món quà hỗ trợ dịp Tết giúp các nạn nhân CĐDC vui bớt khó khăn. Trung tâm rất cần sự tiếp tục chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm để có điều kiện duy trì hoạt động, chăm lo cho các nạn nhân.

Tại huyện miền núi Minh Long, những ngày này, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện cũng đã huy động hơn 100 suất quà để hỗ trợ các gia

đình. Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Minh Long Huỳnh Tấn Cường chia sẻ, phần lớn nạn nhân CĐDC thuộc hộ nghèo, do đó, hội thường xuyên vận động quyền góp kinh phí từ các tổ chức, cá nhân để chăm lo cho nạn nhân CĐDC, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Hội sẽ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các nạn nhân CĐDC và người dân có hoàn cảnh khó khăn vào cuối tháng 1 này.

Quảng Ngãi hiện có hơn 20 nghìn người bị nhiễm CĐDC. Trong đó, có hơn 7.000 người tham gia kháng chiến là nạn nhân; con của họ có hơn 2.200 người bị nhiễm. Số nạn nhân là thế hệ thứ 3 lên đến hơn 1.400 người. "Đời sống của các nạn nhân CĐDC còn nhiều khó khăn, nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã hỗ trợ hơn 2.300 suất quà Tết, mỗi suất 500 nghìn đồng để trao cho nạn nhân CĐDC và hội viên cựu chiến binh. Đây là năm thứ 15 liên tiếp, Hội Cựu chiến binh Công ty CP Đường Quảng Ngãi huy động cán bộ, nhân viên, hội viên ủng hộ quà Tết cho nạn nhân CĐDC và cựu chiến binh nghèo, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng", Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Đặng Văn Thịnh cho hay.

Bài, ảnh: KIM NGÂN

Giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký quyết định phê duyệt Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh, giai đoạn 2025 - 2035.

Chương trình phân đầu đến năm 2030, có 95% cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các cá nhân liên quan được truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về phòng, chống đuối nước học sinh và đạt 100% vào năm 2035. Đến năm 2030, 70% học sinh được dạy kiến thức và thực hành kỹ năng phòng, chống đuối nước

và đạt 90% vào năm 2035...

Đến năm 2035, tối thiểu 30% trường tiểu học, 25% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có bể bơi (có định hoặc di động) và duy trì hoạt động hiệu quả; 70% xã, phường, thị trấn có ít nhất một bể bơi để phục vụ việc dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trên địa bàn. Đến năm 2030, mỗi trường có ít nhất 2 giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng nhận và có đầy đủ năng lực để tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh và đạt ít nhất 3 giáo viên vào năm 2035.

H.S

Giao biên chế công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị năm 2025

UBND tỉnh đã ban hành các quyết định giao biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc tại các hội của tỉnh năm 2025.

Cụ thể, giao 2.075 biên chế công chức năm 2025 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước. Trong đó, cấp tỉnh 1.102 biên chế; cấp huyện 956 biên chế và 17 biên chế dự phòng. Giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp

công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm 2025 là 23,204 nghìn người. Tiếp tục bổ sung 358 biên chế giáo viên bậc mầm non và tiểu học (từ năm học 2022 - 2023 và năm học 2023 - 2024) cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo theo quy định đến năm 2026. Giao số lượng người làm việc trong các hội quán chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động năm 2025 là 69 người.

M.ANH

Trong nước - Thế giới:

Xếp cấp chuyên môn của 48 bệnh viện

Bộ Y tế vừa có kết quả xếp cấp chuyên môn của 48 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Trước đây, các cơ sở khám, chữa bệnh được phân thành 4 tuyến. Cụ thể, tuyến trung ương và tương đương (tuyến 1); tuyến tỉnh và tương đương (tuyến 2); tuyến huyện, quận, thị xã và tương đương (tuyến 3) và tuyến xã, phường, thị trấn và tương đương (tuyến 4).

Hiện nay, theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới, các cơ sở khám, chữa bệnh được chia thành 3 cấp chuyên môn kỹ thuật.

Việc xếp cấp chuyên môn kỹ thuật dựa trên bốn nhóm năng lực của cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh, gồm: Năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn; năng lực tham gia đào tạo thực hành y khoa; năng lực tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác; năng lực nghiên cứu khoa học y học.

Dựa vào những tiêu chí này, các bệnh viện tự chấm điểm, sau đó được các cấp có thẩm quyền xác nhận, đánh giá. Đến nay, Bộ Y tế đã có kết quả đánh giá xếp cấp chuyên môn của 48 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Trong đó, 4 bệnh viện được xếp cấp chuyên môn chuyên sâu mức kỹ thuật cao.

Theo tuoitre.vn

Liên hợp quốc kêu gọi viện trợ thêm hơn 370 triệu USD cho người dân phải di tản

Ngày 7/1, Liên hợp quốc đã cùng với Chính phủ Liban kêu gọi huy động thêm 371,4 triệu USD cho công tác viện trợ nhân đạo để hỗ trợ những người phải di tản do cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Khoản viện trợ mới này nhằm hỗ trợ khoảng 1 triệu người Liban, Syria và Palestine bị ảnh hưởng vì xung đột, đồng thời cung cấp nguồn tài chính cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp trong vòng 3 tháng, kéo dài

đến tháng 3/2025.

Phần bổ sung này dựa trên lời kêu gọi viện trợ ban đầu trị giá 426 triệu USD được phát động vào tháng 10 năm ngoái, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hezbollah khiến hàng trăm nghìn người tại Liban phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn.

Theo Liên hợp quốc, lời kêu gọi ban đầu đã giúp thu về số tiền viện trợ

Theo vietnamplus.vn



Xác định mục tiêu lớn nhất của quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hướng đến xây dựng nông thôn thực sự trở thành những nơi đáng sống, TP.Quảng Ngãi đã tập trung nguồn lực cho công tác này. Nhờ đó, đến nay đã có 3/12 xã vùng ven của thành phố được công nhận địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm Tịnh Khê, Tịnh Kỳ và Tịnh Châu.

Diện mạo khởi sắc

Được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, xã Tịnh Châu có nhiều chỉ tiêu thành phần không chỉ đạt mà còn vượt so với Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, nổi bật là các tiêu chí về hạ tầng, cơ sở vật chất như: Tỷ lệ đường qua khu dân cư được lắp hệ thống chiếu sáng; tỷ lệ đường được trồng cây xanh (tất cả các đoạn có thể trồng); điểm công được lắp đặt các dụng cụ TD - TT ngoài trời.

Bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy quê hương đổi thay từng ngày, ông Trần Thái Hậu, ở thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu cho biết, từ khi xã trở thành xã NTM, sau đó là xã NTM nâng cao, chúng tôi được thụ hưởng hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất khang trang hơn trước rất nhiều. Tại

Thành quả của sự đồng lòng



Người dân xã Tịnh Châu (TP.Quảng Ngãi) sử dụng dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời được lắp đặt tại Nhà văn hóa thôn Phú Bình.

thôn tôi sống, nhờ được Nhà nước quan tâm, kêu gọi xã hội hóa để đầu tư, lắp đặt nhiều dụng cụ TD - TT ngoài trời và khu vui chơi miễn phí cho trẻ em, đã giúp mọi người có thêm chỗ vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe.

Theo Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu Trần Ngọc Lâm, từ năm 2011 đến nay, từ nguồn vốn ngân sách và huy động xã hội hóa từ người dân, doanh nghiệp, xã Tịnh Châu đã dành nguồn lực gần 100 tỷ đồng xây dựng xã NTM và tiếp sau đó là “vé đích” xã NTM nâng cao.

Cấp ủy, chính quyền xã Tịnh Châu đã tập trung triển khai nhiều giải pháp phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để phát huy nội lực, từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Người dân trên địa bàn xã đã tích cực góp công sức, tiền bạc để duy trì, nâng cao chất

lượng tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; nâng cao tỷ lệ cây xanh tại các tuyến đường, nơi công cộng và chung tay gìn giữ, bảo vệ môi trường; xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

Nâng cao đời sống người dân

Đến nay, toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó TP.Quảng Ngãi có 3 xã. Cùng với đầu tư hạ tầng nông thôn, điểm nhấn của các xã NTM nâng cao trên địa bàn TP.Quảng Ngãi là, trong quá trình xây dựng NTM luôn quan tâm đến các giải pháp nâng cao đời sống vật chất cho người dân.

Tại xã Tịnh Châu, thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, địa phương đã có nhiều sự hỗ trợ để nông dân phát triển rau diếp cá - cây trồng chủ lực

của địa phương, trở thành sản phẩm OCOP. Sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP năm 2021, bình quân mỗi héct ta rau diếp cá, người dân thu về hơn 200 triệu đồng/năm.

Nhằm phát triển thêm sinh kế cho người dân trên địa bàn, chính quyền xã Tịnh Khê đã có nhiều trợ lực để Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Mỹ Khê, ở thôn Trường Định, xã Tịnh Khê phát triển. Đi vào hoạt động hơn 2 năm, hợp tác xã đã nhanh chóng phát huy vai trò của mình trong kết nối, tạo việc làm cho người dân địa phương và “mở lối” cho các hộ dân khác trên địa bàn cùng tham gia, phát triển du lịch cộng đồng tại rừng dừa nước Tịnh Khê. Hướng đi đúng đắn này đã góp phần giúp Tịnh Khê thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, rừng dừa nước Tịnh Khê được UBND

tỉnh công nhận là điểm du lịch vào tháng 7/2024.

Tại xã Tịnh Kỳ, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ người dân đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng. Từ năm 2021 đến nay, xã Tịnh Kỳ có gần 500 người đi làm việc theo diện này. Trong đó, công việc phổ biến nhất được người lao động lựa chọn khi xuất ngoại là: Ngư dân, nhân viên sơ chế hải sản tại Hàn Quốc, chăm sóc viên dưỡng nhận chăm sóc người già, người cao tuổi, bệnh nhân tại Nhật Bản, với mức thu nhập từ 30 - 60 triệu đồng/người/tháng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Nguyễn Lâm, mục tiêu cốt lõi của xây dựng NTM nâng cao là cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Thời gian qua, TP.Quảng Ngãi luôn xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Nhờ được ưu tiên bố trí vốn từ nhiều nguồn khác nhau, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn đều có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khang trang, diện mạo nông thôn khởi sắc.

“Thời gian đến, TP.Quảng Ngãi tiếp tục đưa các xã Tịnh An, Tịnh Long, Nghĩa Hà, Nghĩa Dũng, An Phú, Nghĩa Đông, Tịnh Thiện, Tịnh Ấn Tây “vé đích” xã NTM nâng cao. Trong đó, đối với xã Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Ấn Tây, thành phố sẽ thực hiện song song cả 2 nhiệm vụ, đó là vừa xây dựng xã NTM nâng cao, vừa phát triển các xã này thành phường. Hai chương trình này sẽ bổ trợ cho nhau, giúp các xã hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, ông Nguyễn Lâm nhấn mạnh.

Bài, ảnh: **Y THƯ**

Nâng cấp hạ tầng giao thông

Thành phố Quảng Ngãi đang tập trung đầu tư, nâng cấp các hẻm phố tại các phường trung tâm và đường giao thông ở các xã vùng ven của thành phố. Đây là nỗ lực của thành phố để đáp ứng nhu cầu của người dân và giúp diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc.

Mùa mưa năm nay, hàng chục hộ dân có nhà dọc tuyến hẻm 58 Mạc Đĩnh Chi, phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) ai nấy đều vui mừng khi đường về nhà được thảm nhựa, khang trang. “Những năm trước, hẻm xuống cấp, khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong lưu thông, nhất là vào mùa mưa. Vậy nên, khi chính quyền thành phố đầu tư nâng cấp tuyến hẻm này, chúng tôi rất vui mừng và đỡ được nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông”, ông Trần Yên,



Hẻm 58 Mạc Đĩnh Chi, phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) sau khi được đầu tư, nâng cấp.

ở tổ dân phố 4, phường Lê Hồng Phong, cho hay.

Hẻm 58 Mạc Đĩnh Chi là 1 trong 7 tuyến hẻm đã được TP.Quảng Ngãi hoàn tất việc nâng cấp, sửa chữa trong năm 2024. Đây đều là những hẻm có mật độ lưu thông lớn.

Đặc biệt là tuyến hẻm 308 Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến Trường THPT Lê Trung Đình). Vì là tuyến hẻm dẫn vào trường học nên lưu lượng học sinh và phụ huynh tham gia lưu thông vào giờ tan tầm tại khu vực này luôn

rất đông. Vì thế, việc TP.Quảng Ngãi ưu tiên đầu tư, nâng cấp tuyến hẻm này trong năm 2024, đã nhận được sự đồng tình của đông đảo phụ huynh, học sinh.

Thành phố Quảng Ngãi đang điều chỉnh công trình Nâng cấp hẻm 416 Nguyễn Trãi, nâng cấp hẻm 131 Trường Định (đoạn từ đường Trường Định đến nhà sinh hoạt tổ dân phố), nâng cấp hẻm 343 Phan Đình Phùng và xử lý thoát nước hẻm 363 Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Thụy. Theo kế hoạch, 4 công trình này hoàn thành trong năm 2024. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện, người dân sinh sống tại hẻm 416 và 363 Nguyễn Trãi tự nguyện dời tường rào, công ngõ và để nghị điều chỉnh, nâng cấp mặt đường từ 3,5m theo thiết kế ban đầu lên 5m. Cùng với đó, các hộ

dân tại những tuyến hẻm này đều kiến nghị bổ sung nâng cấp các tuyến hẻm nhánh. Từ sự đồng thuận và nguyện vọng chính đáng của người dân, thành phố đang điều chỉnh các công trình này và sẽ triển khai trong năm 2025.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Quảng Ngãi Bùi Đức Thuận, từ nay đến năm 2026, TP.Quảng Ngãi tiếp tục nâng cấp, sửa chữa hơn 20 tuyến hẻm tại các phường trung tâm và hơn 20 tuyến đường giao thông tại các xã vùng ven. Đây là những tuyến hẻm, đường giao thông cần thiết phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp vì đã xuống cấp nhiều năm và có lưu lượng phương tiện lưu thông đông, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Bài, ảnh: **ĐÔNG YẾN**